



Grid for IDNYC card number

ประเภทการสมัคร - เลือกหนึ่งข้อ

- สมัครใหม่: ฉันสมัครบัตร IDNYC เป็นครั้งแรก
สมัครใหม่: ฉันไม่ได้รับบัตรเลย จึงต้องสมัครอีกครั้ง
ต่ออายุบัตร
ปรับปรุงบัตร: ฉันต้องการปรับปรุงข้อมูลบนบัตรให้เป็นปัจจุบัน
ทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม: บัตร IDNYC ของฉันหาย ถูกขโมย เสียหายหรือถูกทำลาย

ข้อมูลผู้สมัคร

- ชื่อ:
ชื่อกลางหรืออักษรย่อชื่อ:
นามสกุล:
วันเดือนปีเกิด:
สีตา:
ส่วนสูง:
เพศ:
อีเมล:
เบอร์โทรศัพท์:
ภาษา:
ทหารผ่านศึก:
การลงทะเบียนบริจาคอวัยวะ:
คุณมีอายุ 16 ปีขึ้นไปและมีความประสงค์จะเพิ่มชื่อในทะเบียนการบริจาคอวัยวะใช่หรือไม่ใช่:
ลายมือชื่อแสดงความยินยอมของผู้บริจาคอวัยวะ:

ที่อยู่

- บ้านเลขที่ และถนน:
เมือง:
รัฐ: NY
รหัสไปรษณีย์:
เทศบาล: BRONX, BROOKLYN, MANHATTAN, QUEENS, STATEN ISLAND

- ระบุข้อมูลผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินในวันบัตร: (ไม่จำเป็นต้องกรอก)
เบอร์โทรศัพท์:
ชื่อ:
นามสกุล:

คำรับรอง

- คำรับรองของผู้สมัครและผู้ดูแล (ถ้ามี): ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครอาศัยอยู่ในนครนิวยอร์ก และเอกสารทั้งหมดที่ยื่นไว้ ตลอดจนข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครเป็นความจริง
ลายมือชื่อของผู้สมัคร
ลายมือชื่อของผู้ดูแล (ถ้ามี)
วันที่ปัจจุบัน

ข้อปฏิบัติในการสมัครบัตร IDNYC

ในการสมัครบัตร IDNYC คุณต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ต้องมีเอกสารที่มีคะแนนรวมทั้งหมดยังน้อย 4 คะแนน โดยจะต้องมี 3 คะแนนเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน และอย่างน้อย 1 คะแนนเป็นหลักฐานที่พักอาศัย
2. เอกสารที่ยื่นอย่างน้อย 1 ฉบับต้องมีภาพถ่าย เว้นเสียแต่ว่าผู้สมัครมาสมัครพร้อมกับผู้ดูแล
3. เอกสารที่ยื่นอย่างน้อย 1 ฉบับต้องมีวันเดือนปีเกิด

ไม่รับเอกสารที่หมดอายุ เว้นเสียแต่จะมีการระบุไว้อย่างเจาะจงในคู่มือเอกสาร IDNYC ให้รับไว้ได้

รับเฉพาะเอกสารต้นฉบับและสำเนาที่รับรองโดยหน่วยงานที่ออกเอกสารให้เท่านั้น รับเอกสารที่มีการเคลือบเฉพาะเมื่อเอกสารดังกล่าวออกให้ในสภาพที่เคลือบมาอยู่แล้ว

ความสอดคล้องของชื่อ

ชื่อที่ปรากฏบนเอกสารฉบับจะต้องตรงกับเอกสารอื่นๆ ชื่อที่ปรากฏบนแบบฟอร์มการสมัครของ IDNYC ของคุณจะต้องตรงกับที่ปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนที่เชื่อถือได้มากที่สุดของคุณ (เช่น หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ สติบัตร หมายเลขประจำตัวสถานกงสุลของคุณ ฯลฯ) เว้นแต่มีการแสดงคำสั่งศาล ทะเบียนสมรส หรือเอกสารอื่นที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งทำให้การเปลี่ยนชื่อนั้นถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้สมัครยื่นเอกสารพิสูจน์ตัวตนสองฉบับที่มีคะแนนเท่ากัน จะต้องเขียนชื่อตามเอกสารที่มีภาพถ่ายลงในใบสมัครของ IDNYC ด้วย

ผู้สมัครที่มีอายุระหว่าง 10-13 ปี

ผู้สมัครบัตร IDNYC จะต้องอายุอย่างน้อย 10 ปี ผู้สมัครที่มีอายุระหว่าง 10-13 ปีทุกคน จะต้องเป็นผู้ดูแลลายมือชื่อไว้ในใบสมัคร ต้องกรอกข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และไม่ต้องระบุที่อยู่ในบัตรก็ได้

ผู้สมัครที่มีอายุระหว่าง 14-21 ปี และไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย

ผู้สมัครอายุระหว่าง 14-21 ปี ที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย สามารถสมัครได้หากมาพร้อมกับผู้ดูแลที่สามารถแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัคร ผู้ดูแลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคือ บิดามารดาผู้ให้กำเนิด บิดามารดาบุญธรรม บิดามารดาเลี้ยง ผู้ปกครองตามกฎหมาย ผู้ดูแลทรัพย์สินตามกฎหมาย ผู้ปกครองอุปถัมภ์ พนักงานที่ได้รับอนุญาตของหน่วยงานบริหารนครนิวยอร์กสำหรับการบริการเด็ก (ACS) หรือหน่วยงานครอบครัวอุปถัมภ์ของ ACS หรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อุปถัมภ์ผู้เยาว์ซึ่งแต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐอเมริกา สำนักงานผู้ลี้ภัยเพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม่

ผู้สมัครที่เป็นคนพิการ และไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย

ผู้สมัครที่มีความพิการและไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัยอาจสมัครบัตรได้ไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ตามหากมาพร้อมกับผู้ดูแลที่สามารถแสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้สมัคร ผู้ดูแลของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัย ได้แก่ พนักงานที่ได้รับอนุญาตของสำนักงานสำหรับผู้ที่มีพัฒนาการบกพร่องแห่งรัฐนิวยอร์ก (OPWDD) กรมสาธารณสุขแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYS DOH) สำนักงานสุขภาพจิตแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYS OMH) กรมอนามัยสุขภาพและสุขภาพจิตแห่งนครนิวยอร์ก (NYC DOHMH) หน่วยงานบริหารนครนิวยอร์กสำหรับการบริการเด็ก (ACS) หน่วยงานดูแลการอุปถัมภ์ที่ ACS เป็นผู้กำหนด หรือผู้ให้บริการ OPWDD หรือ NYS DOH หรือ NYC DOHMH รวมถึงพนักงานของสถานสงเคราะห์ที่ดำเนินการโดยได้รับการรับรอง ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับเงินจาก OPWDD หรือ NYS DOH หรือ NYC DOHMH หรือ ผู้ที่อาศัยอยู่กับผู้สมัครที่ OPWDD ระบุว่าเป็นผู้ที่มีพัฒนาการบกพร่อง หรือผู้รับเงินประกันสังคมแทนผู้สมัคร

ผู้สมัครทั้งหมดที่สมัครพร้อมกับผู้ดูแล

ผู้สมัครที่มาสมัครพร้อมกับผู้ดูแลจะต้องยื่นเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนที่มีคะแนนอย่างน้อย 2 คะแนน และระบุวัน เดือน ปีเกิดด้วย ผู้สมัครและผู้ดูแลจะต้องยื่นหลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ของผู้ดูแลด้วย ตามที่ระบุไว้ในหมวดผู้ดูแล ในคู่มือเอกสาร IDNYC ผู้ดูแลจะต้องยื่นเอกสารที่มีคะแนนอย่างน้อย 3 คะแนนเพื่อพิสูจน์ตัวตน รวมถึงเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่าย หากผู้สมัครไม่มีเอกสารรับรองที่พักอาศัยและอาศัยอยู่กับผู้ดูแล ผู้ดูแลสามารถออกหลักฐานรับรองที่พักอาศัยเองได้ โดยใช้เอกสารรับรองที่พักอาศัยใดก็ได้ตามที่ระบุไว้ในคู่มือเอกสาร IDNYC และรับรองว่าผู้สมัครอาศัยกับผู้ดูแลจริง ผู้ดูแลทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครของ IDNYC พนักงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานด้วย

ที่อยู่อาศัยของผู้สมัครที่เป็นบุคคลไร้บ้านหรือเป็นผู้ถูกระงับจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว

ผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนเร่ร่อนสามารถยื่นหนังสือโดยใช้ที่อยู่ของบ้านพักคนเร่ร่อน ระบุว่าตนอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน และได้รับอนุญาตให้พักอาศัยเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน บัตรจะระบุที่อยู่ของบ้านพักคนเร่ร่อน ผู้สมัครที่ไม่มีที่อยู่หรือเป็นผู้ถูกระงับจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว จำเป็นต้องพิสูจน์ถิ่นที่อยู่อาศัยภายในนครนิวยอร์ก แต่อาจจะระบุชื่อองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือสถาบันศาสนาโดยบัตรจะระบุที่อยู่ขององค์กรหรือสถาบันดังกล่าวว่าเป็นที่พักพิงชั่วคราวของผู้สมัคร หรืออาจจะไม่ระบุที่อยู่ในบัตรก็ได้ บัตร IDNYC ที่ไม่ระบุที่อยู่หรือระบุที่อยู่ชั่วคราวอาจใช้ไม่ได้ในบางกรณี

ผู้สมัครที่แสดงหลักฐานว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม่เบียดเบียนที่อยู่ NYS หรืออาศัยอยู่ในที่พักอาศัยของ NTC สำหรับผู้ถูกระงับจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว จะต้องพิสูจน์ว่าตนอาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กด้วย บัตร IDNYC อาจจะไม่ระบุเลขตู้ไปรษณีย์ หรือไม่ระบุที่อยู่ใดๆ เลยก็ได้

การระบุสถานะว่าเป็นทหารผ่านศึก

หากต้องการความช่วยเหลือในการขอหลักฐานพิสูจน์การรับราชการทหารของคุณ สามารถขอความช่วยเหลือจากสำนักกิจการด้านทหารผ่านศึกของ NYC ได้ โดยติดต่อทางออนไลน์ได้ที่ www.nyc.gov/veterans หรือโทร 311

บัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม

การสมัครบัตรใหม่เพื่อทดแทนบัตรที่สูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหาย ต้องเสียค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์ เว้นเสียแต่ว่าผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อขอยกเว้นเนื่องจากความยากลำบากชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ได้ที่ www.nyc.gov/idnyc หากต้องการชำระค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ต้องยื่นใบสมัครบัตรใหม่เพื่อทดแทนบัตรเดิมที่ศูนย์ลงทะเบียนฝ่ายการเงิน IDNYC